

## คำสอนเทียมเท็จของคริสตจักรมันมินจุงอัง

การประกาศแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับคำสอนเท็จของคริสตจักรมันมินจุงอัง โดย ศจ. แจ ร็อค ลี ศิษยาภิบาล ของสมาคมคริสตจักรเกาหลีที่เรียกว่า พันทีของ คือ คริสตจักรทั้งหมดในเกาหลีจากคณะต่าง ๆ รวมกันเป็นสมาคม (เทียบได้กับ กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (กปท.) ) ซึ่งออกประกาศในวันที่ ๓๐ เมษายน ๑๙๙๙ โดย ศจ. ซี ด็อค ประธานสมาคม และ ศจ. แซ ความ โฮ ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำสอนเทียมเท็จ คำสอนเทียมเท็จทำให้กลุ่มคริสตจักรในประเทศเกาหลีและสังคมมีปัญหา ทำให้คริสตจักรเกาหลีทั้งภายนอกและภายในรู้สึกกำลังถูกทำลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะคริสตจักรมันมินจุงอัง ที่มี ศจ. แจ ร็อค ลี เป็นศิษยาภิบาล ที่ทางสมาคมได้พิจารณาว่าพวกเขาสอนเทียมเท็จอีกกลุ่มหนึ่ง โดยทางสมาคมคริสตจักรเกาหลีพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้

๑. การได้รับพระคำจากพระเจ้าโดยตรง แจ ร็อค ลี เชื่อว่าพระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่มเป็นพระคำของพระเจ้า แต่ทางสมาคมพิจารณาว่านี่เป็นวิธีการบิดาหรือซ่อนตัวของแจ ร็อค ลี จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สอนเทียมเท็จ เพราะเขาอ้างว่าเขาได้รับคำสอนโดยตรงจากพระเจ้า ในความเชื่อของเรา หลังจากที่มีพระคัมภีร์ครบทั้ง ๖๖ เล่มแล้ว พระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยตรงกับมนุษย์อีกเลย
  ๒. เรื่องยุคสุดท้ายและอนาคตศาสตร์ แจ ร็อค ลีสอนว่า สวรรค์มี ๕ ชั้น และระดับความเชื่อก็มี ๕ ชั้น ความเชื่อชั้นที่ ๑ ก็ได้เข้าสวรรค์ชั้นที่ ๑ และ ๒, ๓, ๔, ๕ ตามลำดับ นี่เป็นการสอนผิดศาสนา ศาสนาที่เขาสอนอย่างนี้ก็เพื่อจะยกคริสตจักรมันมินจุงอังขึ้นเป็นพิเศษ (ซึ่งเป็นคำสอนที่อันตราย) พระเจ้าอยู่กับคริสตจักรมันมินเป็นพิเศษในสภาพเหมือนมนุษย์ แจ ร็อค ลี ยังบอกอีกว่า พระเจ้าได้บอกแก่เขาเป็นพิเศษอีกว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในโลกนี้อย่างไร คือเขาเป็นผู้ที่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร
  ๓. เรื่องความบาป ในพระเยซูไม่มีทั้งความบาปดั้งเดิมและบาปที่กระทำเอง และแจ ร็อค ลี เองก็ได้รับการถ่ายเลือดใหม่ ในปี ๑๙๘๒ เขาใช้เวลา ๘ วัน ในการถ่ายเลือดเก่าที่เป็นเลือดที่ได้มาจากการเกิดจากพ่อแม่ โดยการดื่มน้ำ และพระเจ้าได้เปลี่ยนน้ำที่เขาดื่มเข้าไปเป็นเลือดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความบาปเข้ามาแทน เป็นเลือดพิเศษ หมายถึงว่า ความบาปนั้นอยู่ในเลือด (ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้สอน) ทำให้การบังเกิดของพระเยซูจากหญิงพรหมจารีไม่มีความหมาย มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจากพ่อแม่จะมีบาปสองชนิดคือบาปดั้งเดิมและบาปที่ทำเอง เมื่อแจ ร็อค ลี บอกว่า เขาบริสุทธิ์ด้วยเลือด ก็เท่ากับว่าเขาปฏิเสธการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสต์
  ๔. เรื่องคริสตจักร ในวันที่ ๓ ก.ค. ๑๙๙๘ บัลลังก์ของพระเจ้าลงมายู่ที่คริสตจักรมันมินจุงอัง บุคคลสำคัญ ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ ตั้งแต่ ๒๐๐๐ ปี มาแล้วเหมือนมาปรากฏอยู่ที่คริสตจักรในช่วงนั้น เมื่อคริสตจักรมันมินจุงอังนมัสการพระเจ้า ทูตสวรรค์ทั้งหมดก็พากันนมัสการพร้อมกับคริสตจักรของเขา และในเวลาเดียวกันนี้ แจ ร็อค ลี เทศนาว่า คริสตจักรของเขาได้รับบุญจากเยซูซาเล็มใหม่ คือพระเจ้ามอบบุญแก่สวรรค์ให้กับคริสตจักรมันมินแล้ว ดังนั้นสมาชิกคริสตจักรที่นำโดย แจ ร็อค ลี ก็มีสิทธิเข้าไปในสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นที่ ๕ คือเยรูซาเล็มใหม่ เมื่อเขาพูดอย่างนี้หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความรอดต้องอยู่ในสมาชิกของคริสตจักรที่ติดตามแจ ร็อค ลี ไม่ใช่พระเยซู หมายถึงว่า เขาไม่ใช่คริสตจักรสากล คริสตจักรของอัครทูต หรือคริสตจักรของพระเยซู
  ๕. ความรอดและการยกตัวเองว่าเป็นพระเจ้า หรือผู้ที่ติดตามนับถือยกย่องว่าเป็นพระเจ้า นี่เป็นลักษณะปกติธรรมดาในสมาชิกคริสตจักรมันมิน แจ ร็อค ลี บอกว่า อับราฮัมก็ดี พวกผู้เผยพระวจนะก็ดี รวมถึงอัครทูตของพระเยซูก็ดี ถ้า แจ ร็อค ลี เรียกให้มาหา พวกเขาที่จะต้องรับมาเลย เป็นเหมือนเจ้าของบริษัทที่เรียกลูกน้องให้เข้าพบก็ต้องรับปฏิบัติ ในเรื่องการถ่ายเลือดดังที่บอกกล่าวมาแล้ว ทำให้เขาไม่มีความบาปเลย ทำให้ความตายไม่มาเกี่ยวข้องกับ แจ ร็อค ลี และวิญญาณของเขานั่งอยู่ที่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระเจ้า และบอกว่าเขามีอำนาจพิเศษเกี่ยวกับชีวิตและความตาย และตัวเองไม่มีความบาป ทำให้พระเยซูกับ แจ ร็อค ลี อยู่ในฐานะเดียวกัน และเขาบอกว่า เขาเป็นผู้ที่ทำให้พระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่มสำเร็จทั้งหมด นอกจากการเดินบนทะเล เขาได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมในการพิพากษาโทษในยุคนสุดท้าย นั่งอยู่เคียงคู่กับพระเยซู เพื่อช่วยแก้ต่างให้กับสมาชิกคริสตจักรมันมินที่เขาดูแลอยู่ และพระเจ้าได้มอบบุญแก่ประตูเยรูซาเล็มใหม่แก่เขา และลักษณะพระฉายาของพระเจ้าเป็นพิมพ์เดียวกันกับหน้าตาของ แจ ร็อค ลี และนอกจาก แจ ร็อค ลี แล้วไม่มีผู้ใดที่จะได้รับพันธสัญญาของพระเจ้าเลยตั้งแต่มีการสร้างโลกมา พระเยซูเป็นผู้ที่ได้ทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าสำเร็จ แต่แจ ร็อค ลี เป็นผู้ที่ทำให้พระคัมภีร์ทั้ง ๖๖ เล่ม สำเร็จ หมายความว่าเขาคือพระเจ้า
- และการที่เขาสามารถเรียกตัวอับราฮัม พวกผู้เผยพระวจนะ หรืออัครทูตของพระเยซูมาได้ ก็หมายถึงว่าคนที่ตายแล้วสามารถออกมาจากแดนคนตายได้ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้สอน



